

แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ				
ชื่อส่วนราชการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง				หน้าที่ : ๑/๒
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด(KPI) ตามคำรับรอง	เป้าหมายของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ สร้างระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑. เมืองและชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมืองและการกำกับดูแลอาคารด้วยการกำหนดสนับสนุนและกำกับให้งานด้านการผังเมืองด้านอาคารและด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการเพื่อให้ความน่าอยู่และปลอดภัย	ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑. จำนวนมูลค่างานของการให้บริการด้านช่างสำหรับสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ (ล้านบาท)	๒,๘๐๐	๑. การออกแบบสถาปัตยกรรม ๒. สถาปัตยกรรมไทย ๓. การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน ๔. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและเขียนแบบ ๕. เกณฑ์การประมาณราคาอาคารราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ปี ๕๖) ๖. การบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ๗. เทคนิคและวัสดุก่อสร้างที่ทันสมัย ๘. การตรวจการจ้าง (ปี ๕๔) ๙. การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ๑๐. แนวทางการออกแบบปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคาร (ปี ๕๓)
		ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒. จำนวนผังเมืองรวมที่ได้ดำเนินการประเมินผลและมีเอกสารรายงานประเมินผลผังเมืองรวม (จำนวนผัง)	๖	๑. ความรู้เรื่องกฎกระทรวงผังเมืองรวม (ปี ๕๔) ๒. ความรู้เรื่องการรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเพื่อการประเมินผลผังเมืองรวม
		ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังอนุภาค ๔ กลุ่มจังหวัด	ระดับ ๕	๑. การจัดทำฐานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ GIS เพื่อการวางผังอนุภาค
		ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๔ จำนวนผังชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทำผังเมืองชุมชน และมีเอกสารประกอบการวางผัง (จำนวนแห่ง)	๕๐	๑. การจัดทำแผนที่เพื่อการวางผังชุมชนเทศบาล ๒. การจัดเก็บและวิเคราะห์เพื่อการวางผังชุมชนเทศบาล ๓. การวางและจัดทำผังเพื่อการวางผังชุมชนเทศบาล

แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ				
ชื่อส่วนราชการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง				หน้าที่ : 2/2
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด(KPI) ตามคำรับรอง	เป้าหมาย ของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 สร้างระบบการป้องกันความเสียหาย จากภัยธรรมชาติ	1. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วม ภายในพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม 2. ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่ง ริมแม่น้ำและริมทะเล ป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและ สถานที่ราชการ วัด สาธารณสถาน	ตัวชี้วัดที่ 3.1.5 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานศึกษา วางแผนหลักระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน 30 แห่ง		1. การศึกษาและวิเคราะห์โครงการน้ำท่วม(KM ปี 51) 2. หลักเกณฑ์และรูปแบบการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชน (KM ปี 50) 3. การศึกษาวางแผนหลักระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 4. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้แผนที่ภาพถ่ายทาง อากาศในการตรวจสอบการพังทลายของตลิ่ง 5. การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุการพังทลายของตลิ่ง 6. เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่ง (ปี 52)